



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University Tel / Fax 0 - 5526 - 7108 <http://www.psr.u.ac.th>

ฉบับที่ ๑๗๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

มรส.นิเทศติดตามโครงการพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสามโรงเรียนเขตอำเภอชาติตระการ

ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์สมศรี จินตสนธิ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ ได้ไปติดตามดูการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ พบว่า นักเรียนชั้นเด็กเล็กต้องการเครื่องเล่นและสนามเด็กเล่นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ส่วนคุณครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาต้องการสื่อการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด มุ่งไปสู่การคิดเป็นของผู้เรียน

คุณครูเล่าว่าวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เด็กๆ ก็จะมาเล่นสนุกสนามที่โรงเรียน เครื่องเล่นของโรงเรียนที่มีอยู่ก็ชำรุดเสียหายเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อเด็กๆ ท่านผศ.ดร.นิวัตรจึงมอบหมายให้อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไปด้วยกันทำการสำรวจและพิจารณาที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

ในส่วนการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเน้นให้มีการจัดค่ายวิชาการแบบบูรณาการหลายสาระการเรียนรู้โดยอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยกันได้โดยออกแบบการจัดค่ายเชิงบูรณาการหลายศาสตร์ เน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ และพบอีกว่าเด็กหลายคนยังเขียนคำศัพท์ภาษาไทยไม่คล่อง

นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จะปิดภาคเรียนการศึกษา ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ส่วนภาพถ่ายหมู่จะสังเกตเห็นกะหล่ำปลี ซึ่งเป็นผักที่โรงเรียนจะนำทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ แต่ละโรงเรียนก็จะปลูกผักหลากหลายที่เป็นแบบเกษตรอินทรีย์ ทั้งคุณครูและเด็กๆจึงต้องนำเรื่องของเกษตรอินทรีย์มาสู่การเรียนการสอนและปฏิบัติได้จริง



โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ขอเชิญร่วม
สัมมนาวิชาการ "ภาษาเพื่อการสื่อสารของสังคมวัยรุ่น"
โดยวิทยากรชื่อดัง อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สีนุชตะชะ
วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม IT ชั้น ๒
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สโมสรอาจารย์ฯ แจ้งข่าวในการจัดศึกษาดูงาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศพม่า ๔ วัน ๓ คืน
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยจะเปลี่ยนสาย
การบินจากเดิมเป็นการบินไทย มีทีมงานมืออาชีพ
คอยอำนวยความสะดวก และใส่ใจเป็นพิเศษ ทุ่มใจในคุณภาพ
การให้บริการ สมาชิกที่สนใจสมัครร่วมโครงการ **ด่วน!!**
ภายใน ๒๔ กุมภาพันธ์ ศกนี้



เมื่อวานนี้ (๒๕ ก.พ.) คณะวิทยาศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง มุมมองใหม่ในการจัดการเรียนการสอนและวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เขียนหนังสือ "เดินสู่อิสราภาพ" ร่วมด้วย ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

สวบ.ขอเชิญใช้บริการหนังสือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)

เนื่องจากบริษัท บุ๊คเน็ต จำกัด มีการให้บริการหนังสือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-BOOK ซึ่งเป็นบริการอีกหนึ่งในรูปแบบในการอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ และนักศึกษา นอกเหนือจากการให้บริการสั่งซื้อหนังสือและซีดี-รอมต่างประเทศทุกสาขาวิชาจากสำนักพิมพ์ต่างประเทศ ในครั้งนี้ทางบริษัทจะเปิดให้ทางสำนักวิทยบริการฯ มรพส. ได้ทดลองเปิดใช้งานข้อมูล E-BOOK เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน โดยเริ่มจากวันที่ ๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น สวบ.จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่สนใจสามารถทดลองใช้บริการหนังสือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักวิทยบริการฯ มรพส. สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐-๕๕๒๑-๖๓๘๖

ขอเชิญร่วมนิทรรศการบรรยายพิเศษในวชน รวบรวมคุณธรรมสู่เด็กสู่สังคมเป็นเลิศ

ด้วยหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก มีการจัดกิจกรรม "รวมพลคนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ" ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ ลาฟาโลมา โฮเต็ล โดยในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจ ปี ๕๒ ภายใต้รัฐบาลใหม่" โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และการบรรยายพิเศษเรื่อง "ธรรมาภิบาลกับองค์กรที่ยั่งยืน" โดย ดร.ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผู้ที่สนใจทุกท่านรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ห้อง IT ๑๐๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๖-๗๒๕๔

นักศึกษาคนตรีสาทรุภค ชั้นปีที่ ๓ วัตถุประสงค์คนตรี

รศ.สธน โรจนตระกูล แจ้งว่า นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล ศศ.บ. ชั้นปีที่ ๓ ได้จัดประกวดวงดนตรี ในงาน PSRU String Contest ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชาการจัดการธุรกิจดนตรี โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โภชนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยรางวัลจากอธิการบดี ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ / รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยรางวัล จากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ / รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยรางวัล จากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สกล เกิดผล / รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๗ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยรางวัล จากประธานสาขาวิชาดนตรีสากล อาจารย์ศุภชัย อีระกุล

เกณฑ์การประกวด

- ๑.) นักดนตรี ไม่เกิน ๓ - ๖ คน
- ๒.) อายุไม่เกิน ๒๓ ปี
- ๓.) เพลงช้า ๑ เพลง, เพลงเร็ว ๑ เพลง
- ๔.) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สาขาวิชาดนตรีสากล อาคารดนตรี มรพส. ส่วนวังจันทน์ หรือติดต่อที่ อาจารย์ศุภชัย อีระกุล โทร. ๐๘ - ๙๗๐๕ - ๗๔๕๘, นายมารุต คงรอด โทร. ๐๘ - ๙๖๔๑ - ๓๔๖๓